

# นศ.วิทยาลัยการอาชีพสอง คัวร์รางวัลชนะเลิศรอบ คัดเลือกภาคเหนือ “Cabling Contest 2017”



เปิดฉากแล้วสำหรับโครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 5 (Cabling Contest)” ที่บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากความสำเร็จของโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนของแบรนด์ LINK จากสหรัฐอเมริกา นับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของวงการการศึกษาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สุดในยุคดิจิทัล โดยประเดิมรอบแรกกันที่ภาคเหนือ งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณ์ ธนาวิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อม คุณรุจน์จิณี สุภาวิริย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสอง คัวร์รางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกประจำภาคเหนือ พร้อมด้วยตัวแทน 10 คน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคเหนือ ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายวาทัญญู จินะโสติ นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอนิรุท หงษ์ดวง นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายกิตติธัช ทองแป้น นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสอง นอกจากนี้ยังมีผู้ผ่านการคัดเลือกอีก 7 คนที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศปลายปีนี้ ได้แก่ นายคมกริช ศรีโว่ย จากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายกิตติพงษ์ มะลิชื่อ จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวปนัดดา สมนาศรี จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายธีรเมธ พงศ์ใจ จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายสุชาครีย์ อุทธิยัง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง นายพิษณุ อุทอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายพิเชษฐ ขาวนวล จากวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบถัดไป ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก กรุงเทพฯ ภาคใต้ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่ ภาคตะวันออก ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี ระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือก 55 คนจากทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิ์เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและขวัญกำลังใจอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท และมีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันระดับโลก World Skills ASEAN ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตาม

ข่าวสารและสมัครเข้าร่วมแข่งขันรอบต่อไปได้ที่ [www.cablingcontest.com](http://www.cablingcontest.com) สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-666-1111  
ต่อ 363-374